



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ไทยเจรจาTEPAขยายตลาด ปลดล็อกสินค้าเกษตรไปญี่ปุ่น	สยามรัฐ
2. คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ: 2 ยักษ์จีน ชิง 'ทุเรียน' ทำไม...สะเทือนไทย	ประชาชาติธุรกิจ
3. เสนอ'กนป.'5ข้อแก้ปาล์มราคาตก	กรุงเทพธุรกิจ
4. คอลัมน์ ส่ง...เกษตร: 'พีชมงคล'...ขอมงคล้อยยืน	แนวหน้า
5. 'กฤษฎา'ย้ำต้องดูแลเกษตรกรพื้นที่ส.ป.ก.สร้างอาชีพรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต..	สยามรัฐ
6. ภาพข่าว: กระทบวงเกษตรและสหกรณ์	ไทยโพสต์
7. สัมภาษณ์พิเศษ: 'ไพบุลย์' ยอวาที พรรคเพื่อปึกตุ้ เป็นนายกคนนอกดีกว่าในบัญชี	ประชาชาติธุรกิจ
8. จับประมงลอบปู ทำผิดกฎหมาย	ไทยรัฐ
9. ภาพข่าว: ไถหว่าน	แนวหน้า
10. 'ตุ้'ไวยพิมุฟขอพรีคังลำบาก	ข่าวสด
11. สัมภาษณ์: 'พิเชษฐ' เร่งเคลียร์ทุจริตสหกรณ์ป้อมชุมทรัพย์ 2.1 ล้านล้าน	ฐานเศรษฐกิจ
12. คอลัมน์ บนความเคลื่อนไหว: ลุ้นด่านต่อไปเฟ้นกต.'สเปคเทพ'	กรุงเทพธุรกิจ



2 ยักษ์จีน ชิง 'ทุเรียน' ทำไม...สะเทือนไทย

ชั้น 5 ประชาชาติ

ก้อย ประชาชาติ

กันที่กระแสวิงว้างจาก South China Morning Post ระบุว่า คนจีนสั่งซื้อทุเรียนหมอนทองมากกว่า 80,000 ลูก ในเวลาเพียง 1 นาที หลังจากทีอีคอมเมิร์ซ "Tmall" ของ แจ็ก หม่า เปิดโปรโมชันเมื่อช่วง 2 สัปดาห์ก่อน

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับคีย์แมนของอาลีบาบาเดินทางเข้ามาเพื่อเซ็น MOU การลงทุนมูลค่ากว่า 428 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯกับรัฐบาลไทย

ปรากฏการณ์ในเมืองจีนครั้งนั้นได้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับเมืองไทยไม่น้อย

ทั้งในแง่ของการมองว่าเป็นโอกาสการเติบโตของสินค้าเกษตรไทยผ่านแพลตฟอร์มของมาร์เก็ตเพลสระดับโลกที่เข้าถึงคนจีนกว่า 1.4 พันล้านคน

หรืออีกด้านที่กังวลว่าทุเรียนจะแพงขึ้น หากทานได้ยากขึ้น

ล่าสุด จึงไม่แปลกที่จะเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนยักษ์ JD.com คู่แข่งรายสำคัญของอาลีบาบา บินด่วนเข้ามาเซ็นลงนามความร่วมมือ หรือเอ็มโอยูซื้อทุเรียนกับผู้ประกอบการคนไทย "ควีน โพรเซ่น ฟรุต" เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ด้วยเป้าหมายการกระจายทุเรียนสู่ตลาดจีนที่มีประชากรมากถึง 1,400 ล้านคน

"เย่ เว่ย" ประธานกรรมการ บริษัท Beijing Jingdong Century Trade จำกัด ในเครือเจดีดีคอม ฉายภาพว่า ทุเรียนเป็นผลไม้อันดับต้น ๆ ที่คนจีนนิยม บริษัทได้เซ็นสัญญากับควีน โพรเซ่น ฟรุต เพื่อนำทุเรียนเข้าไปขายในเจดีดีคอม

โดยบริษัทจะนำเข้าทุเรียนจากไทยประมาณ 100 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือคิดเป็น 2,500 ตัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวจากนี้

"ทุเรียนไทยได้รับความนิยมมาก โดยการแข่งขันในตลาดทั้งของเราและอาลีบาบา ราคาและโปรโมชันไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เราจะชูจุดแข็งเรื่องของเซอร์วิสซึ่งสามารถทำได้ดี จัดส่งทั่วประเทศภายใน 3-4 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ที่ต้องใช้เวลานานกว่าหรือข้ามวัน ซึ่งดีมานด์ทุเรียนในจีนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เราก็คงต้องมาคุยกับซัพพลายเออร์ว่าจะสต็อกสินค้าและบริหารจัดการออเดอร์ร่วมกันอย่างไรจากนี้"

"กาญจนา แยมพราย" ประธานกรรมการ บริษัท ควีน โพรเซ่น ฟรุต จำกัด ผู้นำเข้า-ส่งออกผลไม้และทุเรียนรายใหญ่ของไทย ขยายความว่า ปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนไปตลาดจีนเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เพราะทุเรียนเป็นผลไม้อันดับแรกที่คนจีนนิยม

โดยจะเห็นว่าเมื่อแนวโน้มการนำเข้าทุเรียนจากไทยเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อนแล้ว

"เรามีพันธมิตรหลายรายที่ส่งผลไม้และทุเรียนไปที่จีน ปัจจุบันส่งให้อาลีบาบาอยู่แล้ว และล่าสุดเซ็นสัญญากับทางเจดีดีคอม แต่จะแยกส่งให้ภายใต้ชื่อทุเรียนคนละแบรนด์กัน"

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประมาณการผลผลิตทุเรียนที่จะออกสู่ตลาดในปีนี้มีกว่า 700,000 ตัน มีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าการขายในประเทศปีที่แล้วไทยส่งออกทุเรียนกว่า 500,000 ตัน มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท

ที่ผ่านมาทุเรียนส่งออกจะเป็นเกรดเอและบี ส่วนทุเรียนเกรดซีหรือตกเกรดจะขายในประเทศ

จึงไม่ต้องสงสัยว่าปรากฏการณ์ชิงทุเรียนป้อนตลาดจีนของ 2 ยักษ์ยักษ์...ทำไมจึงสะเทือนทั้งเมืองไทย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : เสนอ 'กนป.' 5 ข้อแก้ปาล์มราคาตก

วันที่ : พุธที่ 10 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 10822 หน้า : 5(ซ้าย)

เสนอ 'กนป.' 5 ข้อ แก้ปาล์มราคาตก

หวังพุงปาล์มสด ไม่ต่ำกว่า 3 บาทต่อ ก.ก.

กรุงเทพธุรกิจ ● “พาณิชย์” เตรียมเสนอ กนป. 11 พ.ค.นี้ เคาะ 5 มาตรการแก้ผลผลิตปาล์มล้นตลาดราคาตกต่ำ เร่งประสานโรงสกัดรับซื้อปาล์มคุณภาพ เพิ่มการส่งออก หนุนรถบรรทุกใช้ไบโอดีเซลปี 20 ช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มเพิ่ม 2.5 แสนตันต่อปี พร้อมผลักดันนำเข้าจากชายแดนไม่เกิน 4 หมื่นตันต่อปี หวังพุงราคาปาล์มสดไม่ต่ำกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัม



สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริการจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการผลิตว่า ที่ประชุมได้พิจารณา 4-5 มาตรการช่วยเหลือ และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ในวันที่ 11 พ.ค.นี้ เห็นชอบต่อไปโดยสถานการณ์ปาล์มทางสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าผลปาล์มน้ำมันจะออกสู่ตลาด 15 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ (18%) ราว 2.7 ล้านตันซีพีไอ แต่ความต้องการเพื่อบริโภคและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และไบโอดีเซลอยู่ที่ 2.4 ล้านตันซีพีไอ รวมกับสต็อกเดิมและหักสต็อกปกติเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ก็จะเหลือส่วนเกินประมาณ 6 แสนตัน

สำหรับมาตรการช่วยเหลือที่จะนำเสนอ กนป. ประกอบด้วย 1.ประสานให้กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้โรงสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลปาล์มคุณภาพที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% เพื่อสกัดการตัดและขายปาล์มอ่อน 2.เตรียมใช้มาตรการกระตุ้นเพิ่มการส่งออก โดยให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินกร 3.ส่งเสริมและให้ความรู้ชาวสวนปาล์มในการยกระดับพันธุ์และผลผลิตปาล์มคุณภาพ ซึ่งจะเป็นแผนส่งเสริมต่อเนื่องระยะยาว 4.ประสานกระทรวงพลังงาน ส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลปี 20 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อดูดซับน้ำมันปาล์มเพิ่ม 2.5 แสนตันต่อปี คาดว่าจะเริ่มในปี 2-3 เดือนข้างหน้า และ 5.สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ เข้มงวดและป้องกันการนำเข้าน้ำมันปาล์มตามชายแดนไม่เกิน 4 หมื่นตันต่อปี

“ยอมรับไม่ได้หากราคาซื้อปาล์มสดจะต่ำกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัม เชื่อว่ามาตรการที่จะออกใช้ในเร็วๆ นี้จะช่วยพุงราคาและสร้างสมดุลปริมาณผลิต

และปริมาณใช้จริง โดยมอบหมายให้ที่ประชุมไปศึกษาต่อว่าในระยะยาวจะต่อยอดอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางยั่งยืนต่อการแก้ปัญหาปาล์มล้นตลาดและราคาตกต่ำ” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ พบว่า ขณะนี้มีปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในโรงงานจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาผลผลิตปาล์มดิบลดลง ประกอบกับเกษตรกรตัดทะลายปาล์มที่ยังไม่สุกไปจำหน่าย ทำให้อัตราการสกัดปาล์มน้ำมันดิบต่ำ จึงได้เร่งหาแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดอัตราการสกัดขั้นต่ำของโรงสกัดน้ำมันปาล์มให้อยู่ที่ 18% และราคาที่โรงงานรับซื้อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้พิจารณาแนวทางการกำหนดราคาวัตถุดิบ การกำกับควบคุมลานเท และการบริหารสต็อกน้ำมันปาล์ม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและให้ราคาเป็นไปตามกลไกของตลาด

ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดมาตรการให้ชาวสวนตัดทะลายปาล์มคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรทะลายปาล์มน้ำมัน (มกษ. 5702-2552) ซึ่งกำหนดคุณภาพทั่วไปของทะลายปาล์มตามที่เก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่ายทะลายปาล์มต้องมีลักษณะตรงตามพันธุ์ เป็นทะลายปาล์มสุก สด สะอาด ไม่มี ความเสียหายจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตผล และความยาวของก้านทะลายไม่เกิน 5 เซนติเมตร



วาระวันสำคัญอันเป็นมงคลยิ่งของพี่น้องเกษตรกรไทย คือ “วันพืชมงคล” กำลังเวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ในปีนี้ ปฏิทินหลวงกำหนดวันพระราชพิธี “พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” 2 พระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์จะสวดมนต์เริ่มประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค.นี้ ตั้งแต่ 15.00 น. และถือเป็นวันเกษตรกรด้วย จากนั้นวันถัดมา จันทร์ที่ 14 พ.ค.จะประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ฤกษ์ไถหว่านระหว่าง 08.29-09.19 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง.. พิธีกรรมทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกร

ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาปีนี้คือ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์-เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เทพีคู่หาคบทอง ได้แก่ น.ส.พรพิมล สิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตรกับ น.ส.นันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน เทพีคู่หาคบเงิน ได้แก่ น.ส.กัญยรัตน์ นาคกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯกับ น.ส.ดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคพ

‘พืชมงคล’...ขอมงคดียั่งยืน

กับพระโคเพียง และพระโคสำรอง มีพระโคเพิ่ม พระโคพล

7 พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่ใช้ในพระราชพิธีประกอบด้วยปทุมธานี 1, ขาวดอกมะลิ 105, สังข์หยดพัทลุง, กข 6, กข 43, กข 57 และ กข 71 ซึ่งกรมการข้าวหน่วยงานที่ดำเนินการปลูกข้าว ณ แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาฯ ได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกทั้ง 7 พันธุ์รวมทั้งสิ้น 1,799 กิโลกรัม บรรจุของพลาสติกเพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีด้วย... ถือเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลที่เกษตรกรไทยเฝ้ารออยู่ทุกปี

ตั้งแต่โบราณมา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

สิ่งสำคัญหนึ่งในงานพระราชพิธียังมีการเสี่ยงทายของพระโค เพื่อทำนายสภาพการเพาะปลูกจะเป็นเช่นไร น้ำท่าอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ทำการกสิกรรมเพียงใด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเครื่องมือการพยากรณ์สภาพอากาศที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทำให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำขึ้น ตลอดจนการกักเก็บน้ำด้วยระบบเขื่อนและการชลประทานสมัยใหม่ ก็ช่วยในการวางแผนการผลิต การเพาะปลูกได้ดียิ่งขึ้น

โดยจากสภาพการณ์ช่วงที่ผ่านมาในปีนี้มีฝนค่อนข้างมาก แม้กระทั่งช่วงฤดูร้อน-เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งพายุฤดูร้อนนำพาฝนเข้ามาตกหนักหลายระลอกทั่วทุกภาค ทำให้หลายเขื่อนมีปริมาณน้ำกักเก็บไว้สูงมาก

ระบบเขื่อนทั่วประเทศรวมกันมีปริมาณน้ำเฉลี่ยสูงกว่า 60% แม้ยังไม่เข้าฤดูฝนเลยก็ตาม ทำให้คาดการณ์กันได้โดยที่ยังไม่ต้องรอผลเสียหายของพระโคว่า ปีนี้ทำอูมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการเพาะปลูกแน่... แต่ที่ต้องระวังคือ น้ำท่าอาจดีมากเกินไปจนส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมสร้างความเสียหายได้ ฉะนั้น หลายๆพื้นที่ควรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิดด้วย

อย่างไรก็ตาม พี่น้องเกษตรกรยุคนี้ จะคำนึงแต่เรื่อง “การผลิต” อย่างเดียวไม่ได้ อีกต่อไป จะต้องคำนึงถึงเรื่อง “การตลาด”ควบคู่ไปด้วย เพราะแม้จะทำจะเหมาะสมต่อการเพาะปลูก จนได้ผลผลิตออกมาดีมากแค่ไหนก็ตาม แต่การปลูกอะไรมากเกินไป จนเกินตลาด ผลก็คือ ราคาที่ตกต่ำ ไม่คุ้มค่าน้ำพักน้ำแรงที่ลงไป...เป็นบทเรียนที่ต้องเจ็บซ้ำมาตลอด ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นอีก

การสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยการรวมตัวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างปลูกต่างคนต่างขาย ดังนั้นแนวทางที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรฯกำลังเร่งทำทั้งเรื่องเกษตรแปลงใหญ่และเร่งยกระดับสหกรณ์การเกษตรกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้รวมกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และหาช่องทางตลาดได้ด้วยตัวเอง ที่รมว.กฤษฎา บุญราชมอบหมายหน้าที่สำคัญนี้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็ต้องเร่งมือให้เห็นผล

พืชมงคลปีนี้ จึงหวังว่า จะเป็นมงคลให้ชีวิตเกษตรกรไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยเทอญ

สาโรช บุญแสง

'กฤษฎา' ย้ำต้องดูแลเกษตรกรพื้นที่ส.ป.ก.สร้างอาชีพรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ย้ำต้องดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. จัดสรรที่ดินทำกินเงื่อนไขของกฎหมาย พร้อมสร้างอาชีพรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กทม.: นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมมอบนโยบาย โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. คณะผู้บริหารปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพฯ

นายกฤษฎา กล่าวว่า พื้นที่ประเทศไทยมีประมาณ 320.7 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดินเอกชนร้อยละ 40 และที่ดินรัฐร้อยละ 60 ซึ่งเป็นที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ประมาณ 40 ล้านไร่ หรือร้อยละ 12.5 ในส่วนนี้ได้จัดที่ดินแล้ว 35.84 ล้านไร่ เกษตรกร 2.82 ล้านราย โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจำนวนนี้ ปัจจุบันมีความเป็นอยู่อย่างไร พร้อมทั้งตรวจสอบว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่ หากขาดคุณสมบัติจะต้องนำมาจัดสรรใหม่ นอกจากนี้ต้องดำเนินงานตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาล หรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) โดยการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีงบประมาณ

2561 วงเงิน 3,800 ล้านบาทนั้น ศึกษาคูว่าเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายโดยสามารถนำมาจัดซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อจัดสรรได้อีกจำนวนเท่าไร ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมจึงต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัดผ่านกลไกขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (อพก.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

นายกฤษฎา กล่าวเน้นย้ำถึงจำนวนที่ดิน 40 ล้านไร่ จากที่มีจำนวนเกษตรกรอยู่แล้ว 2.8 ล้านรายว่า ให้ไปพิจารณาว่าในจำนวนนี้ประกอบอาชีพเกษตรมีรายได้อย่างไร รวมถึงให้ตรวจสอบว่าในจำนวนนี้ยังปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมายของ ส.ป.ก. หรือไม่ เช่น มีการนำพื้นที่ไปเช่าต่อหรือไม่ เพราะหากขาดคุณสมบัติจะได้มีการจัดสรรที่ดินใหม่ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ขณะเดียวกันยังมอบให้ ส.ป.ก. ปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับบุคคลที่ได้รับที่ดิน นอกจากนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มีจำนวนน้อยแต่เพื่อให้งานดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานที่ดินทำกินกลุ่มแรกให้ ส.ป.ก. กว่า 4 หมื่นไร่ ดังนั้นจึงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในส่วน 4 หมื่นไร่นี้ก่อนว่า ปัจจุบันผู้ที่ได้รับที่ดินไปมีความเป็นอยู่อย่างไร ก่อนรวบรวมข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

รับทราบปัญหา เพื่อพิจารณามอบหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอช่วยดูแลงานของ ส.ป.ก. ด้วย โดยให้ใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ เป็นหลัก หรืออาจเป็นงบประมาณของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขณะเดียวกันหากมีเกษตรกรรายใดมีความสามารถเข้าเงื่อนไขที่จะกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. ได้ ก็ให้เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. เข้าไปช่วย ซึ่งจะทำให้การดูแลเข้าถึงเกษตรกรมากขึ้น

“ส.ป.ก. ต้องดูแลเกษตรกรและพัฒนาอาชีพควบคู่กับการจัดที่ดินทำกิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดที่ได้รับพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี 2518 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม และนครนายก รวมพื้นที่ 44,000 ไร่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยดูแลพัฒนาอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้อย่างไร”



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 พ.ค.นี้ โดยมีนายเลศิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อมเทพี่คู่หาบทองและเทพี่คู่หาบเงิน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

8 “ไพบูลย์” ยอวาทิ “พรรคเพื่อปึกตุ้”

เป็นนายกคนนอก
ดีกว่าในบัญชี

สัมภาษณ์พิเศษ

‘ไพบูลย์’ ยอวาทิ พรรคเพื่อปึกตุ้ เป็นนายกคนนอกดีกว่าในบัญชี

กิ่งกระดานการเมืองพูดถึง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะคัมแบ็กอำนาจ กลับเข้าทำเนียบนั่งเก้าอี้นายกฯเป็นสมัย 2

จิกซอว์ตัวสำคัญคือปฏิบัติการของ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจกำลังฟอร์มทีมตั้งพรรคพลังประชารัฐ “ชุด” นักการเมือง เข้าร่วมก๊อ-กลุ่ม ถูกตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นบันไดการเมืองให้ “พล.อ.ประยุทธ์” ปีนขึ้นสู่ตำแหน่งนายกฯ ในบัญชีพรรคการเมือง เป็นจังหวะเดียวกับที่พรรคเก่า ขาใหญ่การเมืองต่างเจ็บปวด สะบักสะบอมกับจำนวนสมาชิกพรรคหดหาย นับหมื่น นับแสนคน ส่งผลกระทบต่อการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง ที่ต้องผ่านการทำ “โพรมารีโหวต” ภายใต้กติการัฐธรรมนูญใหม่

การันตี “ปึกตุ้” เหมาะนายกฯ ต่างจากพรรคเกิดใหม่ได้ปึก คสช. ที่กำลังคึกคัก หลายพรรคประกาศตัวตั้งแต่ใ้ให้ว่าจะสนับสนุน “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นนายกฯ

หนึ่งในนั้นคือ “พรรคประชาชนปฏิรูป” ที่มีหัวหน้าชื่อ “ไพบูลย์ นิตติตะวัน” อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะกรรมการ



ไพบูลย์ นิตติตะวัน

ยกวางรัฐธรรมนูญ

เขาเป็นคนแรกที่สนับสนุนให้ “พล.อ.ประยุทธ์” เบ็ดอำนาจนายกฯ เมื่อสิงหาคม 2559 และนำวัตถุประสงค์การเมืองข้อนี้มาเป็น 1 ในนโยบายของพรรคที่เขาตั้ง

“ขณะนี้ยังไม่เห็นคนอื่นที่เหมาะสมมากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ เพราะมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการบริหารประเทศ เหมาะในฐานะนายกฯ คนกลาง”

“ไพบูลย์” บอกว่า เสือนไซ “คนกลาง” หมายถึง “นายกฯ คนนอก” ที่ไม่อยู่ในบัญชีพรรคการเมือง

“ถ้าท่านประกาศอยู่ในพรรคไหน ขึ้นมาก็ไม่ใช่ นายกฯ คนกลาง แต่เป็นนายกฯ สังกัดพรรคคนนั้น ซึ่งโดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าท่านจะทำ และถ้าท่านทำอย่างนั้นไม่คุ้ม”

เขาคำนวณผลลัพธ์การเมืองเปรียบเทียบ “ความต่าง” ระหว่าง “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นนายกฯ คนใน กับ นายกฯ คนนอก ไว้ 2 ข้อ

1. การเป็นนายกฯ คนในหรือคนนอก

โดนใจมดีทั้งนั้น พรรคการเมืองไม่ได้ โจมตีว่าเป็นคนในหรือคนนอก แต่โจมตีว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมือง

คนในถูกล่อเป้ามากกว่าคนนอก

2. แต่การสังกัดพรรคการเมืองทำให้ถูกโจมตีมากกว่าการไม่สังกัดพรรคการเมือง เพราะไปสังกัดพรรคการเมืองก็คือผู้เล่นในเกม เป็นเกมที่พรรคการเมืองใหญ่ถนัด และจะถูก “ล่อเป้า” จากการเป็นนายกฯ คนใน “เปลื้องตัว” มากกว่าคนนอก

“พล.อ.ประยุทธ์อาจจะจัดตั้งรัฐบาลโดยใช้เสียง ส.ส. 126 เสียง โดยรวมกับเสียง ส.ว. 250 เสียง โหวต พล.อ.ประยุทธ์จากบัญชีพรรคการเมือง เพราะบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ กำหนดว่า ใน 5 ปีแรก ส.ว.ต้องร่วมโหวตนายกฯ แต่สุดท้ายอาจเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เพราะมีเสียง ส.ส.แค่ 126 เสียง พอถึงเวลาก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายยื่นคือพรรคเพื่อไทย

แต่พรรคประชาธิปไตยร่วมลงมติไม่ไว้วางใจ เสียงไว้วางใจอาจไม่ถึงครึ่งของสภา พล.อ.ประยุทธ์อยู่ได้ไม่ถึง 3 เดือน”

การเป็นนายกฯ “คนนอก” คือทางออกในเรื่องนี้ “มันโดนโจมตีเท่ากัน แต่เป็นนายกฯ คนนอกยังรักษาความเป็นกลาง ไม่สังกัดพรรคไหน และก่อนจะถึงการโหวตนายกฯ คนนอก มีกลไกที่ ส.ส.คุยกันให้ได้ 250 เสียง เพื่อไปรวมกับเสียง ส.ว.อีก 250 เสียง ขอเปิดประชุมร่วม ส.ส. ส.ว. ที่จะต้องใช้เสียง 2 ใน 3 หรือ 500 เสียง จาก 750 จึงจะปลดล็อกเลือกคนนอกบัญชีพรรคได้ ดังนั้น การได้ 250 เสียงของ ส.ส.ก่อนเพื่อปลดล็อกขั้นแรกไปรวมกับเสียง ส.ว. ก็จะไปป้องกันเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจในอนาคตด้วย”

“ที่สำคัญระหว่างนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยังเป็นนายกฯ และยังมีมาตรา 44 อยู่ในมือ ยังเป็นรัฐบาล คสช. จนสุดท้ายเคลียร์จบ ก็ค่อยเข้าสู่การเป็นนายกฯ จากการเลือกโดยรัฐสภา สถานะจะมั่นคงกว่า”

“เมื่อถึงเวลาการตั้งคณะรัฐมนตรี ฝ่าย คสช. พล.อ.ประยุทธ์ควรเน้นเอารัฐมนตรีสายความมั่นคง กลาโหมมหาดไทย ดูแล ส่วนเรื่องกระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงสายสังคมก็เปิดให้กับพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรัฐบาล สูตรนี้ดีที่สุด”

“แต่ถ้าเอาชื่อไปอยู่ในพรรคพลังประชารัฐ ที่คุณสมคิดตั้งขึ้น เท่ากับบลิ๊กลตัวเองว่าจะเอากระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงความมั่นคง แล้วจะเหลืออะไรไปให้พรรคการเมืองที่สนับสนุน การต่อรองจะยากขึ้น เพราะอย่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงวัฒนธรรม พรรคประชาธิปไตย พรรคภูมิใจไทยจะเอาหรือ...อาจจะไม่เอา”

ไม่ยกมือให้นายกฯต่างพรรค

ดังนั้น หลังเลือกตั้ง หากพรรคประชาชนปฏิรูปมี ส.ส.ในสภา “ไพบูลย์” จึงขอสงวนท่าทีในการ “โหวต” หาก “พล.อ.ประยุทธ์” ตัดสินใจเป็นนายกฯ ในนามพรรคการเมือง

“ถือหลักว่าถ้าเราเป็นพรรคการเมืองจะไปสนับสนุนนายกฯ ที่มาจากบัญชีพรรคอื่นได้อย่างไร หาก พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในบัญชีพรรค ก็อาจจะไม่ยกมือเพราะไม่ใช่คนกลาง คนกลางแล้วแต่ไม่ใช่ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ แต่เรบอกว่า อาจารย์ดูก่อน ไม่พูดตรง ๆ ว่าสนับสนุนเหมือนวันนี้”

ขณะที่พรรคการเมืองต่าง ๆ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการหาสมาชิกพรรคการเมือง แต่สำหรับพรรคประชาชนปฏิรูปนั้น “ไพบูลย์” มั่นใจว่า ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ

“เราไม่มีปัญหาเพราะสมาชิกพรรคของเรา เราเลือกคนที่มีอุดมการณ์ตรงกัน เขาก็จะเลือกคนที่เหมาะสมสนับสนุนให้เป็น ส.ส. ขณะนี้ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคที่ตามกฎหมายต้องมีขั้นต่ำ 500 คน เราได้ 1,200 คน กระจายอยู่ทั้งหมดเกือบ 70 จังหวัด ทุนประเดิมที่กำหนดไว้ 1 ล้านบาท รวมแล้วจะได้ 1.2 ล้านบาท”

“จากนี้ก็จะขยายฐานสมาชิกโดยผู้ร่วมก่อตั้งพรรคให้ครบเป็น 77 จังหวัด ซึ่งตอนนี้มั่นใจว่าพรรคสามารถหาผู้ร่วมอุดมการณ์ที่เป็นสมาชิกพรรคได้ทั้ง 77 จังหวัดและจังหวัดไม่น้อยกว่า 100 คน”

พรรคการเมืองเก่าที่มีขนาดใหญ่กว่า “พรรคประชาชนปฏิรูป” ไม่ว่าประชาธิปไตย เพื่อไทยชาติพัฒนาต่างโอดครวญกับการถูก “เซตซีโร่” สมาชิกพรรค

แต่เขากลับ

เห็นแย้งว่า

เป็นเรื่องที่ “เพราะระบบไพรมารีโหวตนั้นจำนวนสมาชิกต้องกระจาย แต่ถ้ามีสมาชิกจำนวนมาก ๆ อยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือภาคใดภาคหนึ่ง แต่จังหวัดอื่นหรือภาคอื่นไม่มีเลย ก็จะมีปัญหาต่อการทำไพรมารี หากจะทำไพรมารีโหวตให้ราบรื่น ควรมีสมาชิกในแต่ละจังหวัดมากกว่า 100-300 คน ถือเป็น

ไซซ์ที่ดีที่สุดสำหรับการทำไพรมารี แต่ถ้ามีสมาชิกอยู่บางจังหวัดก็ไม่สามารถทำไพรมารีได้ พรรคการเมืองเก่าจึงออกมาไว้วางใจ

ไม่แคร์เป็นตัวประกอบ

แม้ว่า เขา สนับสนุน “พล.อ.ประยุทธ์” กลับเข้ามาเป็นรัฐบาล คลส.ภาค 2 เป็นรายแรก แต่กลับถูกมองว่าพรรคของเขาเป็นตัว “ประกอบฉาก” การเมืองมากกว่า

เป็นธรรมดา ไม่ได้ว่าอะไร เราไม่จำเป็นต้องไปเดินทูลทูลรายหาจำนวน ส.ส.มาเยอะ เพราะเป็นความคิดของพรรคการเมืองระบบเก่า เพื่อมีทุนเยอะ ๆ แล้วมาหา ส.ส. เพื่อมาแสวงหาผลประโยชน์ เป็นการเมืองระบบเก่า เราเน้นการขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้เป็นของประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตั้งสภาปฏิรูปประจำทุกจังหวัด เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลแต่ละจังหวัด จำนวน ส.ส. เป็นภารกิจรอง แล้วใครได้เท่าไร ใครจะปู้รู้ ได้มากได้น้อยไม่สำคัญ เพราะกลไกของรัฐธรรมนูญ 2560 เปลี่ยน สูตรคิดการเมืองระบบใหม่ที่เสียงไม่ตกน้ำ น่าจะได้เสียงอย่างที่เรารู้

เขาตั้งเป้าว่าจะส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ ทุกภาคทั่วประเทศ “เมื่อสมาชิกครบ 100 คนก็จะพยายามส่งผู้สมัครทุกเขต อาจมีบางเขตที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะส่ง 90 เปอร์เซนต์ จากเขตเลือกตั้ง ประมาณ

300 กว่าเขต ส่วนผลลัพธ์จะได้ก็เก้าอี้ ไม่ตั้งเป้า เพราะถ้าตั้งเป้าแบบนั้นเป็นพรรคการเมืองระบบเก่า ตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะได้เก้าอี้ เกิดวิธีคิดแบบทุนขึ้นมา หากจะได้ ส.ส.มากต้องเกิดการแข่งขัน และต้องให้อามิสสินจ้าง

“ส่วนพรรคเราส่งไป ประชาชนเห็นชอบก็ให้คะแนนมา ให้เท่าไรก็พอใจ ได้ ส.ส.เท่าไรก็พอใจ เพราะเราเป็นพรรคระบบใหม่ ปราศจากอามิสสินจ้าง แต่ถามว่าได้เท่าไร...เชื่อว่าได้ ส.ส.เยอะก็แล้วกัน เพราะเราเชื่อว่าประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค แต่เขาอยากได้พรรคแบบนี้ให้คะแนนผ่านการเลือกตั้งเป็นจำนวนมากอย่างน่าพอใจ”

พรรคประชาชนปฏิรูปอาจเป็นพรรคที่ประกอบฉากการเมือง

แต่อาจเป็น “จิ๊กซอว์” ตัวหนึ่งที่ทำให้ “พล.อ.ประยุทธ์” คืนตำแหน่งอีกครั้ง

จับประมงลอบปู ทำผิดกฎหมาย

นายอัครินทร์ เสนาะคำ เจ้าพนักงานปฏิบัติการ ประจำเรือตรวจประมงทะเล สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 ระยอง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเรือตรวจการณ์ออกตรวจทะเลอ่าวไทยบริเวณหาดสุชาดา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ห่างจากฝั่งประมาณ 300 เมตร พบเรือประมงชื่อ โฉนทพันธ์ หมายเลขทะเบียน 590000930 พบว่ากำลังใช้เครื่องมือลอบปูที่มีขนาดตาอวนเล็กกว่า 2.5 นิ้ว ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง เจอของกลางเป็นเครื่องมือลอบปูจำนวน 400 ชุด พร้อมปูม้าเน่าเสียอีก 10 กก. จึงจับกุมตัวนายประนต ภูริการณย์ อายุ 48 ปี เจ้าของเรือ นายโสอด มณฑาทอง อายุ 72 ปี คนขับเรือ นายต้อย มอม อายุ 39 ปี ชาวกัมพูชา ลูกเรือ ส่ง ร.ต.อ.พิเชษ อิงชัยภูมิ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองระยอง ดำเนินคดี.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 9 พฤษภาคม 2561
ปีที่: 39 ฉบับที่: 13528
Col.Inch: 30.74 Ad Value: 38,425
ภาพข่าว: ไทหว่าน

หน้า: 1 (บนซ้าย)
PRValue (x3): 115,275

Clip: Full Color



▲ ไทหว่าน : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อม เทพีคู่หาคาทอง โดยขณะนี้ทุกฝ่าย มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีฯ ในวันที่จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (ถ่ายโดย เซาว์ เจิมจำรูญ)

'ตุ' โวยพิณฟูพอกพริกงล้าบาก

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ทีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. กล่าวถึงกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พิณฟู) ปักหลักชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้คนจน บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า แนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทำกินมีอย่างเดียว โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)จัดหาพื้นที่ให้หมู่บ้านที่อยู่อาศัยที่ทำกิน มีการมอบเอกสารสิทธิที่ไม่สามารถขายต่อได้ไปบ้างแล้วล้านกว่าไร่ ตอนนี้ทำไปกว่า 60 จังหวัด แต่จะทำให้มากที่สุด ทั้งในที่ดินทั้งหมดจากสภาพป่า ที่ราชพัสดุ ที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย เมื่อถึงจุดอิ่มตัว ถ้าเรายังคงมุ่งมั่นทำการเกษตรอย่างเดียว 5-15 ไร่ ปัญหาจะให้ทุกคนได้อย่างไรในเมื่อมีเป็นล้านคน

“ถ้าเราเรียกร้องอย่างเดียว จะขอฟรีทุกอย่างคงลำบาก ต้องทำความเข้าใจกับสังคม พิณฟูวันนี้ย้ายไปกระทรวง โน้นกระทรวงนี้ก็จะวิ่งด้วย ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย การจะไปชี้ตรง โน้นตรงนี้เอาเองมันไม่ได้ ถ้าทุกคนทั้งประเทศลุกขึ้นมาแล้วมันจะไปกันอย่างไร สื่อไปสร้างความเข้าใจด้วย รัฐบาลก็รับพิจารณา ในกลุ่มคณะทำงานอนุกรรมการจัดหาพื้นที่ให้อยู่แล้ว ก็ต้องอดทน เราอยากจะทำให้ดีที่สุด ไม่เช่นนั้นก็ต้องเอาป่าอุทยานฯ ป่าต้นน้ำมาแจกกันหมด มันเป็นไปได้ ที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) บางพื้นที่น่าจะจัดได้ก็บุกกรูเต็มพื้นที่ส.ป.ก.เข้าไปอีก ผมถามว่าการสู้รบกับคนที่มียาได้น้อย มันยากง่ายเพียงใด ถ้าง่าย ทุกรัฐบาลคงทำสำเร็จไปแล้ว แต่รัฐบาลนี้ต้องหาหนทางปฏิบัติให้ได้โดยไม่มีปัญหาต่อไปในอนาคต” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชนว่า กรม.มีมติรับทราบไปก่อน เพราะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน บางพื้นที่ที่ประชาชนเรียกร้อง อาจทับซ้อนกับเอกสารสิทธิที่ดินของกรมธนารักษ์ หรือที่ของราชการ ซึ่งต้องไปแยกแยะให้ชัดเจน ในเรื่องกฎระเบียบ กฎกระทรวงต่างๆ ด้วย ถ้าตรงไหนทำได้ คนก็จะเร่งรัดดำเนินการให้โดยเร็ว คงใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในการเสนอเข้าที่ประชุมกรม.อีกครั้ง

'พิเชษฐ์' เร่งเคลียร์ทุจริตสหกรณ์
ป้องกันทรัพย์สิน 2.1 ล้านล้าน ...08

'พิเชษฐ์' เร่งเคลียร์ ทุจริตสหกรณ์ ป้องกันทรัพย์สิน 2.1 ล้านล้าน

สัมภาษณ์

INTERVIEW



■ อรุณา ศรีสมัย



ในรอบ 1-2 ปี เรื่องการทุจริต ฉ้อโกง ที่เกี่ยวเนื่องกับสหกรณ์ ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ เชื่อมโยงไปถึงการทำลายความเชื่อมั่น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการกำกับดูแลที่ไม่ทั่วถึงและหละหลวมหรือไม่ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้สัมภาษณ์พิเศษ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถึงแผนนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ตามสถานการณ์ และแผนการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน งบกว่า 1,768 ล้านบาท นั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ชี้ภาพลักษณ์สหกรณ์ดีขึ้น

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีสหกรณ์ในประเทศไทย 7 ประเภท รวม 8,171 แห่ง ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 11.54 ล้านคน แยกเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร (เกษตร ประมง นิตม) จำนวน 4,611 แห่ง คิดเป็น 56% มีสมาชิกจำนวน 6.5 ล้านคนคิด

เป็น 56% และสหกรณ์นอกภาคเกษตร (ออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน บริการ ร้านค้า) จำนวน 3,560 แห่ง คิดเป็น 44% มีสมาชิกจำนวน 4.01 ล้านคน ผลการดำเนินการจัดระดับชั้นของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 กรมได้ดำเนินการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์ชั้น 1 จำนวน 1,917 แห่ง คิดเป็น 25% ในจำนวนชั้นนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 941 แห่ง คิดเป็น 44% ของจำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมด

ส่วนสหกรณ์ชั้น 2 มีทั้งหมดกว่า 4,300 แห่ง คิดเป็น 55% รวมชั้น 1-2 คิดเป็น 80% ชั้น 3 จำนวน 363 แห่ง คิดเป็น 4.65% และสหกรณ์ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี (ไม่ดำเนินธุรกิจแล้ว) จำนวน 1,216 แห่ง คิดเป็น 15.59% ดังนั้นเมื่อนำมาหักจำนวนนี้ออก จะเหลือสหกรณ์ที่ดำเนินการธุรกิจอยู่ 6,955 แห่ง จากการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่ผ่านมามีสหกรณ์ 204 แห่ง ที่ยังมีปัญหาอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 9,600 ล้านบาท ซึ่งส่วน



▲ พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

ใหญ่เป็นข้อบกพร่องที่เกิดจากการทุจริต 33 แห่ง มีมูลค่าความเสียหายกว่า 646 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.46% ของสหกรณ์ทั้งหมดที่ยังดำเนินธุรกิจโดยภาพ

รวมการดำเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดี เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีความเสียหายกว่า 4 หมื่นล้านบาท

เปิดยุคทรัพย์ 2.1 ล้านล้าน

ในปี 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ทุกประเภท 2.10 ล้านล้านบาท (เฉลี่ย 1.74 ล้านบาทต่อเดือน) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 5.33% ส่วนใหญ่อยู่ในสหกรณ์นอกภาคเกษตร 85.19% โดยสมาชิกจะให้ความสำคัญกับธุรกิจสินเชื่อมากที่สุด คิดเป็น 57.82% รองลงมาเป็นธุรกิจรับฝากเงิน 35.23% โดยทั้ง 2 ธุรกิจอยู่ในประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์มากที่สุด จำนวน 1.08 ล้านล้านบาท และจำนวน 6.42 แสนล้านบาท ตามลำดับ หากพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ในปี 2560 กับปี 2559 พบว่าในปี 2560 ธุรกิจแปรรูปผลิตผล ธุรกิจรับฝากเงิน และธุรกิจรวบรวมผลิตผล มีอัตราเพิ่มขึ้นในขณะที่ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจสินเชื่อมีอัตราลดลง จากข้อมูลดังกล่าวนี้จะเห็นว่าผลประกอบการของสหกรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ทั้งนี้ในส่วนของสหกรณ์ภาคการเกษตรที่นำมาจัดลำดับชั้นที่มีจำนวน 4,403 แห่ง เป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 จำนวน 629 แห่ง คิดเป็น 14.28% และระดับชั้น 2 จำนวน 2,648 แห่ง คิดเป็น 60.14% ซึ่งกรมได้คัดเลือกสหกรณ์ชั้น 1 และ 2 ที่มีศักยภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบาย “การ

ตลาดนำการผลิต” ตามนโยบายของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,573 แห่ง สามารถรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผัก ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ กุหลาบหอม) ประมง (กุ้ง ปลาน้ำจืด) นำนมดิบ ปริมาณรวมกว่า 5.32 ล้านตัน ลำดับที่เก็บรวบรวมได้สูงสุดคือ ข้าว จำนวน 1.6 ล้านตัน รองลงมาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.08 ล้านตัน และปาล์มน้ำมัน 9.68 แสนตัน ตามลำดับ

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี) ในการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ให้มีบทบาททางด้านการตลาด เก็บชะลอ แปรรูป และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 3 โครงการ วงเงิน 1,768 ล้านบาท คาดว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 5.9 แสนคน ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างแล้วรวม 566 รายการ คิดเป็น 84.35% ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชทางการเกษตร (แก้มลิง) จำนวน 146 แห่ง วงเงิน 1,018 ล้านบาท คาดว่าจะเก็บผลผลิตเพิ่มขึ้น 7.15 แสนตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ 2.5 แสนราย รายได้เกษตรกร

เพิ่มขึ้น 200-500 บาท

2.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 9 ชนิด อาทิ ข้าว ผัก/ผลไม้ และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ดำเนินการในสหกรณ์ 99 แห่ง วงเงินกว่า 410 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถรวบรวมเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ จำนวน 5.6 หมื่นตัน เกษตรกรได้ประโยชน์ 3 แสนราย ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นกว่า 112 ล้านบาท และ 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร ดำเนินการในสหกรณ์ 62 แห่ง วงเงินกว่า 340 ล้านบาท สามารถชะลอและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตยางพาราได้ 1.5 แสนตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.2 หมื่นคน คาดรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 1,190 ล้านบาทต่อราย

16 พ.ค.รับฟังความเห็น

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เป็นร่างปรับปรุงแก้ไขจากสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้วส่งต่อไปถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้าบรรจุวาระในการขอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ แต่ปรากฏว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่าร่างกฎหมายปรับแก้ไขผิดไปจากเดิมแทบทุกมาตรา จึงขอให้ทาง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้กลับไปรับฟังความคิดเห็นใหม่จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีผลกระทบมาก ทางกรมจะจัดให้รับฟังความคิดเห็นในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ แยกทิวชัย

ทั้งนี้ทางกรมจึงขอเชิญชวนผู้แทนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย และมีการถ่ายทอดผ่านระบบ Web Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้ตัวแทนสหกรณ์ในพื้นที่ได้มีส่วนในการรับฟังความคิดเห็นเช่นเดียวกับส่วนกลาง โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นว่าในแต่ละมาตราที่แก้ไขนั้นมีผลกระทบหรือไม่ และมีความเห็นว่าจะรับหรือไม่รับในแต่ละมาตรา ■

กรุงเทพธุรกิจ บทความเคลื่อนไหว • ตาราง

ลุ้นด้านต่อไป เฟ้นกต.'สเปคเทพ'

●● หลังจากทีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มี **“ซีพี จุลมนต์”** ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ได้เกาะ 5 ว่าที่ผู้สมัครจำนวน 5 คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 11 พ.ค. นี้ ที่ประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีวาระการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ผ่านการคัดเลือก ●● โดย 5 คนประกอบด้วย **สันต์ ศิริอนันต์ไพบูลย์** อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี **สมชาย ชาญณรงค์กุล** อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **อิทธิพร บุญประคอง** อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ **พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า** อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ว่าอีกหลายจังหวัด และ **ธวัชชัย เทิดเผ่าไทย** อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ●● รวมทั้งอีก 2 คนในสัดส่วนที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาประกอบด้วย **ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี** ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และ **ปกรณ์ มหรรณพ** ผู้พิพากษาศาลฎีกา ●● จากนั้นคงต้องไปลุ้นกันในด้านต่อไปคือ การตรวจสอบประวัติซึ่งจะใช้เวลา 60 วัน ก่อนที่จะเสนอชื่อเข้าสู่ที่ประชุมสนช. เพื่อลงมติรับรองว่า ท้ายที่สุดแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไร โดยเฉพาะ 2 คนในสัดส่วนศาลฎีกา ที่ก่อนหน้านี้ สนช. ได้ตีกลับรายชื่อดังกล่าว เนื่องจากมีการท้วงติงในเรื่องการลงคะแนนที่จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผย แต่ท้ายที่สุดทางฝั่งศาลได้ยืนยันที่จะเสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 2 กลับมาอีกครั้ง โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนใหม่ เพื่อตัดข้อครหาดังกล่าวออกไป ●● สำหรับรายชื่อของทั้ง 7 คน นั้นส่วนใหญ่เป็นคนหน้าเดิมที่ลงสมัครเป็นรอบที่ 2 หลังจากมีการ **“ล้มกระดาน”** ไปก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะ **“พีระศักดิ์”** ซึ่งถูกจับตาเป็นพิเศษเนื่องจากมีความคุ้นเคยกับ **“บ๊ิกเน เนวิน ชิดชอบ”** มาตั้งแต่สมัยเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์ ก่อนถูกย้ายเข้ากรูผู้ตรวจฯ ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ขณะที่ความเคลื่อนไหวทางฝั่งสนช.เองก็ได้มีการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ พร้อมข้อถกเถียงที่ว่า เป็นคุณสมบัติ **“สเปคเทพ”** ตามที่กำหนดไว้จริงหรือไม่ ●● ยิ่งไปกว่านั้นมีการพูดถึงกันว่า ท้ายที่สุดแล้วอาจมีผู้สมัครบางคนไม่ผ่านด้านสุดท้ายแต่กกต.ที่เหลืออยู่ก็จะสามารถทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งได้ คงไม่ถึงขั้นมีการ **“ล้มกระดาน”** เป็นรอบที่ 2 แน่นนอน...